

“สาวยุคใหม่ใส่ใจกีฬากอล์ฟ หญิงไทยอวดศักดิ์ศรีไม่แพ้ชาติใด “โปรเม” นำทัพนักกอล์ฟสาวไทย ประชันศึก “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2017”



ปัจจุบันกีฬากอล์ฟได้รับความนิยมจากผู้หญิงเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นที่ยอดนิยมสำหรับผู้หญิงที่รักกีฬากลางแจ้ง เพราะกีฬาที่ยิ่งเล่นยิ่งสนุกและท้าทาย ทั้งยังเป็นการฝึกสมองบริหารความคิดขั้นเยี่ยม ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของกีฬาที่เล่นได้

“กอล์ฟ” กีฬาสำหรับสาวยุคใหม่ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ หากพูดถึงนักกอล์ฟสาวไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักโปรกอล์ฟความสามารถอย่าง “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล สาวรุ่นใหม่ที่หลงใหลในกีฬากอล์ฟ วางเมื่อไรก็ต้องสวมชุดดูใจ รองเท้าคู่กาย ไปตะลุยฝึกซ้อมออกรอบอยู่เสมอ โดยโปรเมก็ถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่นเป็นตัวของตัวเอง มีความพิถีพิถันในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การแต่งหน้าที่เน้นความสดใสและเป็นธรรมชาติ ส่วนเรื่องของอาหารการกินก็ขอยกให้อาหารไทยมาเป็นหนึ่ง โดยเฉพาะเมนูปลาทอดน้ำปลา จัดว่าเป็นเมนูโปรดของโปรเมกันเลยทีเดียว หรือแม้กระทั่งเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โปรเมบอกเลยว่าทุ่มหมกใจให้แบรนด์ JDX ไปเลย โดยเฉพาะเสื้อสีดำเพราะรู้สึกว่ามีอะไรเป็นต้องคว้าชัยชนะกลับมาทุกที และด้วยความมุ่งมั่นบวกกับใจรักในกีฬากอล์ฟ ทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟมือวางอันดับสองของโลก และขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศ นอกจากจะลงแข่งขันในแต่ละรายการแล้ว ยังมีอีกหลายหน้าที่ที่เธอต้องทำ ทั้งการเป็นตัวแทนประเทศ และการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนที่ต้องตั้งใจฝึกซ้อมทั้งเรื่องกีฬาและการเรียน จากความอดทนทำให้ในปีนี้ได้รางวัล “ผู้เล่นแห่งปี” รวมถึงการเป็นโปรสาวที่ทำเงินรางวัลได้มากที่สุดอีกด้วย โดยงานนี้ “โปรเม” นำทัพโปรกอล์ฟสาวไทยอย่าง “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล ผู้เป็นพี่สาว และ “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ ร่วมพลังอวดศักดิ์ศรีในศึก “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2017” โดยสามสาวเป็นนักกอล์ฟไทยที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมดวลวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงอาชีพ 58 อันดับแรกของโลกจาก LPGA Priority List 2017 ร่วมกับ 2 แชมป์จากรายการเพียว ซิลค์ บาฮามาส แอลพีจีเอ คลาสสิก 2017 และรายการ ไอเอสพีเอส ฮานดา วิเมนส์ ออสเตรเลีย โอเพน 2017 และนักกอล์ฟรับเชิญอีก 10 คน ซึ่งงานนี้โปรเมพกความมั่นใจมาเกินร้อยเพราะเป็นการแข่งขันในบ้านเกิดของตัวเอง พุดได้คำเดียวเลยว่ากำลังใจดีมากทั้งจากครอบครัวและแฟนคลับ งานนี้ทำเอาโปรกอล์ฟสาวชาวไทยถึงกับทุ่มเทซุ่มซ้อมกันแบบลืมนอนเลยทีเดียว

มาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจเชียร์นักหวดสาวไทยได้ในการแข่งขันกอล์ฟสตรี “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2017” ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ตส์ จังหวัดชลบุรี